



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
12 ตุลาคม 2562



ชื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน</p> <p>มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงจุดยืนการยกเลิกใช้สารเคมีคลอรีไพรีฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ว่า ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า เท่าที่ทราบได้มีการพูดคุยและมีความเห็นที่ตรงกันแล้ว คิดว่าน่าจะจบในคณะกรรมการวัตถุอันตรายในชุดนี้ได้</p> <p>-เสนอข่าว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า คกก.วัตถุอันตรายแจ้งว่าจะมีการประชุมวันที่ 22 ต.ค.นี้ เชื่อว่าก.เกษตรฯ จะส่งเรื่องเข้ามาพิจารณาทันการประชุม โดยปลัด ก.อุตสาหกรรมจะเป็นประธานประชุมตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายฉบับเดิม ส่วนหลังจากวันที่ 27 ต.ค. ที่พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ยืนยันว่าพร้อมจะเข้ามาทำหน้าที่</p> <p>นายประกอบ วิวิธจินดา รก.อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คกก.วัตถุอันตราย กล่าวว่า คกก.วัตถุอันตรายได้นัดประชุมพิจารณาเรื่องตามที่หน่วยงานต่างๆ ยื่นเข้ามา อาทิ กรอ. กรมปศุสัตว์ และ อย. เพื่อขอพิจารณากฎหมายลูกที่จะรองรับพ.ร.บ.วัตถุอันตรายฉบับใหม่ พ.ศ.2562 ขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิก 3 สารจากก.เกษตรฯ ยื่นเข้ามา หากยื่นก่อนวันที่ 22 ต.ค. คกก.พร้อมจะบรรจุในวาระการพิจารณาทันที</p> <p>น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ได้มีบันทึกข้อความแจ้งผลการลงมติคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอความเห็นของส่วนรัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค ต่อการยกเลิกคลอรีไพรีฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ระบุว่า พิจารณาแล้วเห็นว่า คกก.วัตถุอันตรายมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทั้ง 3 สาร ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เห็นสมควรที่จะได้รับทราบบัญชีรายชื่อเกษตรกร เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และคณะกรรมการมีมติมอบหมาย ก.เกษตรฯ เป็นหน่วยงานหลักในการนำบัญชีรายชื่อเกษตรกร ไปดำเนินการ กำหนดให้รายงานความก้าวหน้าเมื่อครบ 60 วัน และให้ รมช.เกษตรฯ ในฐานะกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้</p> <p>ด้านนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ขณะนี้ รมช.เกษตรฯ ได้ส่งหนังสือถึง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ แล้ว ซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้คกก.วัตถุอันตรายพิจารณา และกำหนดวันประชุม ที่ยังเป็นห่วงคือ มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคัดค้านการยกเลิก 3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งกังวลว่าสังคมจะแยกแยะไม่ออกว่าเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ หรือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เกรงว่าจะมีปัญหาในการปรับเปลี่ยนการทำเกษตร หากเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เดือดร้อนจริงจะได้มีแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป</p> <p>นายชาติชาย สุทธิธรรมานนท์ ผอ.รพ.สต.บ้านกะลาเส จ.ตรัง เผยว่า ได้นำร่องโครงการตรวจคัดกรองค้นหาความเสี่ยงสุขภาพประชาชนจากภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยลดโรค ตั้งแต่ปี 2561 ได้เจาะเลือดเกษตรกรเพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด 100 คน พบว่าไม่ปลอดภัย 10 คน มีความเสี่ยง 30 คน ในปี 2562 ได้เจาะเลือดเกษตรกรเพิ่มเป็น 200 คน มีความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีในเลือด 49 คน ไม่ปลอดภัย 9 คน ได้นำกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเข้ารับการรักษา ตรวจเลือดซ้ำเพื่อเฝ้าระวัง และจะทำโครงการต่อเนื่องทุกปี</p> <p>นางนิตยา นิลจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เขาคราม จ.กระบี่ เผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักกางมุ้งปลอดสารพิษ งดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง และรมรังสีให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน เลิกใช้สารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด ปี 2561 ได้เจาะเลือดเกษตรกรในพื้นที่ตรวจหาสารเคมี 145 คน พบปลอดภัย 14 คน ไม่ปลอดภัย 3 คน มีความเสี่ยง 116 คน และมีประชาชนป่วยเป็นโรคมะเร็งเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1-3 ราย สาเหตุส่วนหนึ่งเชื่อว่าอาจได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายสะสมเป็นระยะเวลานาน ล่าสุดพบผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในพื้นที่รวม 28 ราย</p> <p>-เสนอข่าว สสอ.เบตง จ.ยะลา ผู้นำศาสนา อสม.ในพื้นที่กว่า 100 คน ร่วมกันขึ้นป้ายสนับสนุนการเลิกใช้สารเคมี หันมาใช้วิธีข่มหญ้าและตัดหญ้าเพื่อกำจัดวัชพืชแทน ขณะที่พ่อค้าร้านจำหน่ายเคมีเกษตรรายย่อย ระบุหากมีการยกเลิกสารเคมี 3 ชนิด ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจกักตุนสินค้า แต่หวังเกษตรกรที่จะต้องใช้สารเคมีตัวอื่น ที่มีราคาแพงกว่า 3-4 เท่า</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ไทยรัฐ	-โพสต์ข้อความเป็นจดหมายเปิดผนึกถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. และรัฐมนตรีในสังกัด ระบุว่า นายอนุทินและรัฐมนตรีในสังกัดโดนหลอกให้เป็นเครื่องมือในการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด โดยได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ทำให้มองว่าสารทั้ง 3 ตัวเป็นอันตรายเหมือนกันหมด ทั้งนี้สารทั้ง 3 เป็นคนละประเภท ระดับความเป็นพิษแตกต่างกัน และวิธีการใช้ให้เหมาะสมต่างกัน เช่น คลอร์ไพริฟอส เป็นยาฆ่าแมลงที่มีระดับความเป็นพิษปานกลาง หากใช้ไม่เหมาะสมอาจกระทบต่อผู้บริโภค แต่พาราควอตและไกลโฟเสทเป็นยาฆ่าหญ้าที่มีประสิทธิภาพดี และราคาถูก ทั่วโลกมีใช้กว่า 80 ประเทศ ปัญหาใหญ่เป็นเรื่องการนำไปกินฆ่าตัวตาย หรือเกษตรกรใช้ผิดวิธี ไม่ป้องกันตนเองให้เหมาะสม การแบนพาราควอตจึงเป็นการทำร้ายเกษตรกรที่ใช้อย่างถูกต้องอยู่แล้ว สิ่งที่ควรทำคือ การกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัย ให้ใช้สารได้เฉพาะเกษตรกรมืออาชีพที่ผ่านการอบรม ส่วนไกลโฟเสท ไม่มีเหตุผลสมควรแบน เพราะเป็นสารที่มีระดับความเป็นพิษต่ำมาก ซึ่งองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารโลกจัดว่าเป็นสารที่ปลอดภัยโดยไม่ก่ออันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง	
แนวหน้า เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ สวท. กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยโพสต์	<b>น้ำท่วม</b> -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ติดตามนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมและฟื้นฟูหลังน้ำลด ที่ศาลาประชารัฐและวัดท่ากกแห่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และให้สัมภาษณ์ว่า ได้สั่งการให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ที่ สสจ.อุบลราชธานี เป็นศูนย์ประสานการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยปัจจุบันยังเหลือ น้ำท่วมบางพื้นที่ใน อ.เมืองและวารินชำราบ มีผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิง 5 แห่ง 274 คน ทั้งนี้ ในช่วงน้ำท่วมได้จัดหน่วยปฐมพยาบาลประจำศูนย์พักพิงชั่วคราวครบทุกศูนย์ 64 หน่วย มีทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการ 318 ทีม ประชาชนรับบริการ 15,803 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้า ใช้หัตถ์ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะและทำแผล โดยมีกลุ่มที่ดูแลพิเศษ 4,269 คน เป็นหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ไม่พบปัญหาขาดยา นอกจากนี้ ได้ส่งทีม MCATT 221 ทีม คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 9,728 คน พบร้อยละ 5 มีความเครียดมาก มีภาวะซึมเศร้าและมีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย 28 คน ได้ให้การดูแลใกล้ชิด ทั้งรักษาด้วยยาและเยียวยาจิตใจ	-
ทีวีช่อง NBT	<b>การบริจาคอวัยวะ</b> -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. บรรยาย “นโยบายการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย” ในงานประชุมวิชาการกลางปี โดยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมความรู้ให้กับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข และกล่าวว่า สธ.ได้สนับสนุนและผลักดันระบบบริการสาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ตั้งแต่ปี 2559 ถือเป็น 1 ใน 20 สาขา ของแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีเป้าหมาย “เพิ่มการปลูกถ่าย ลดการตาย ได้เร็ว” โดยกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะในรพศ./รพท.ครอบคลุมทั่วประเทศ ช่วยลดอัตราเสียชีวิตและความพิการ สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด	-
บ้านเมืองออนไลน์	<b>กัญชาทางการแพทย์</b> -เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า ผลผลิตกัญชาที่เก็บเกี่ยวมีประมาณ 25 กก. และจะทำการเก็บเกี่ยวอีกครั้งในสัปดาห์หน้า เพื่อนำไปผลิตยาสมุนไพร ช่วยในการนอนหลับ ช่วยเจริญอาหาร และฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นอกจากนี้ ยังมีมีการปรับปรุงให้ใช้ผลผลิตกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาสธ.ได้เริ่มใช้ยาที่มีสารสกัดจากกัญชาในรพ. 42 แห่งทั่วประเทศ และปัจจุบันมีการเปิดคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบัน รศ.ดร.ไพจิตร ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เปิดเผยว่า การใช้เมล็ดกัญชาสายพันธุ์หางกระรอกในพื้นที่ปลูกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการพัฒนาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบระยะเวลาในการเก็บใบและดอกที่เหมาะสม และแนวทางสู่ระบบการปลูกแบบอินทรีย์โดยการใช้ bio control ทั้งนี้ ในเดือนพ.ย. มทร.อีสานมีแผนเปิดคลินิกกัญชารักษารอค ในรพ.การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แป๊ะ สุภัทโท และผลิตยาในโรงงาน GMP ของมหาวิทยาลัยในอนาคตร	-
มติชน เว็บไซต์มติชน	<b>ตรวจสอบรพ.เอกชนวินิจฉัยโรคผิด</b> -เสนอข่าว นพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวถึงกรณี นางกิ่งกาญจน์ หมื่นหาญ อายุ 38 ปี แจ้งความดำเนินคดีกับแพทย์ รพ.เอกชนแห่ง	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>หนึ่งย่านประชาชนขึ้น วินิจฉัยโรคผิดพลาดจากโรคหัวใจตีบเป็นโรคกระเพาะ จนเป็นเหตุให้สามีเสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ส่วนประเด็นที่รพ. อ้างว่าต้องใช้เวลาในการขอประวัติผู้ป่วย 7 วันนั้น ตามหลักการรักษาพยาบาล เป็นสิทธิของผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องสามารถขอคัดลอกประวัติการรักษาพยาบาลได้ ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการ กฎหมายไม่ได้ระบุไว้</p> <p>ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวต้องตรวจสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง คาดว่าจะได้ผลสรุปในวันที่ 15 ต.ค.นี้ ก่อนนำข้อมูลเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณา และส่งเรื่องให้แพทยสภาตรวจสอบว่าการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์นั้นถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่</p>	
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ newstv เว็บไซต์ bluechipthai เว็บไซต์ chiangmainews สวท.</p>	<p><b>อุบัติเหตุจากประทัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ช่วงเทศกาลออกพรรษาทุกปีจะมีผู้ได้รับอันตรายจากการจุดดอกไม้ไฟหลายราย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ห้ามเด็กจุดเล่นและไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณที่มีการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ สำหรับผู้ใหญ่ ไม่ควรจุดใกล้วัตถุไวไฟหรืออาคารบ้านเรือน หากจำเป็นต้องใช้ในงานพิธีควรอ่านคำแนะนำก่อนจุด และควรจุดให้ห่างตัวประมาณ 1 ช่วงแขน ห้ามจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุที่จุดแล้วไม่ติดหรือไม่ระเบิดอย่างเด็ดขาด และควรเตรียมภาชนะบรรจุน้ำไว้ใกล้บริเวณที่จุดเพื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุ ให้รีบห้ามเลือดบริเวณที่อวัยวะขาด โดยใช้ผ้าสะอาดปิดบาดแผล พันบริเวณเหนือแผลให้แน่น ไม่ควรใช้เชือกหรือสายรัด และรีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ</p>	-
<p>สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ Newstv</p>	<p><b>การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลมโดยการใช้เล็บจิกบริเวณร่องปากใต้จมูกผู้ป่วยที่กำลังเฉยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดีย ว่า ทางการแพทย์ไม่ถือเป็นการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและไม่ใช่วิธีการกู้ชีพ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นลมแบบผิดวิธี อาจทำให้อาการต่าง ๆ แย่ลง หรือทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น</p>	-
<p>เว็บไซต์ mcot.net</p>	<p><b>สถานพยาบาลโฆษณาเกินจริง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุ มีการโฆษณาสถานพยาบาลในสื่อโซเชียลจำนวนมาก โดยข้อความที่ห้ามใช้ในการโฆษณาและมักพบบนมาใช้บ่อยครั้ง ได้แก่ เก่งที่สุด/เหนือกว่า/ผู้เชี่ยวชาญ/ระดับโลก/แห่งแรก/คืนความอ่อนเยาว์ได้ในครั้งเดียว/ถึง 99%/เห็นผลทันที/หายทุกโรค/หมอเทวดา ฯลฯ หากพบเห็นให้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นโฆษณาหลอกลวง โอ้อวดเกินจริง และแจ้งเบาะแสมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 02 193 7057 หรือสสจ.ในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	-
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ mcot.net</p>	<p><b>ทำบุญด้วยการสร้างสุขอนามัยที่ดี</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันออกพรรษาประชาชนนิยมไปทำบุญตามวัดต่างๆ ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญตั้งแต่การเตรียมอาหารและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับถวายพระ รวมทั้งต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในวัด โดยใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า ปิ่นโต ใส่ของและอาหารไปวัดแทนถุงพลาสติก นอกจากนี้ ยังสามารถทำบุญได้ด้วยการช่วยกันดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ เช่น การล้างส้วมวัด เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากส้วม</p>	-
<p>สยามธุรกิจ</p>	<p><b>สารโซบูทรามินในอาหารเสริม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. ได้รับแจ้งจากประเทศบรูไนเกี่ยวกับการถอนทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Madam Kate Detox Capsule เนื่องจากพบการปลอมปนของสารโซบูทรามิน โดยจากการตรวจสอบของ อย. ไม่มีการขึ้นทะเบียนในไทย แต่พบการโฆษณาและจำหน่ายในตลาดออนไลน์ รวมทั้งภาพผลิตภัณฑ์ได้แสดงเลขสารบออาหารซึ่งไม่มีในระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ อย. จึงขอเตือนผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ให้ตรวจสอบสถานะเลข อย. ผ่าน 4 ช่องทาง คือ Line : FDAthai ORYOR Smart Application, เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th และเว็บไซต์ www.oryor.com</p>	-
<p>เว็บไซต์มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>โรคไข้เหลือง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีผู้เดินทางกลับจากประเทศในทวีปแอฟริกาไปรายงานตัวที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศภายในสนามบินแต่ไม่</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ workpointnews	พบเจ้าหน้าที่ ว่า ผู้เดินทางมีประวัติรับวัคซีนไข้เหลืองก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และเดินทางไปประเทศซึ่งองค์การอนามัยโลกถอดชื่อออกจากพื้นที่ติดโรคไข้เหลืองแล้ว และวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ตลอดชีวิต จึงไม่จำเป็นต้องคัดกรองโรคไข้เหลืองซ้ำสำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ช่วงนอกเวลาทำการ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในลักษณะ on call ส่วนกรณีเที่ยวบินตรงจากประเทศตามประกาศของ สธ. ผู้โดยสารทั้งลำและเครื่องบินจะต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข โดยสายการบินต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ประเทศไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยมีมาตรการป้องกันโรคไข้เหลืองตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกฏอนามัยระหว่างประเทศ	

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

